

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	ชื่อ - นามสกุล นายอภิชาติ ภาวะวัง
	ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
	หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
<p>ประเด็นปัญหา</p> <p>แอปพลิเคชัน CH3 PLUS ได้นำเสนอข่าวเรื่องหมูราคาแพงซึ่งในเนื้อหาของข่าวดังกล่าวได้มีเจ้าของฟาร์มหมูในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าหมูในฟาร์มของตนได้ตายด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และได้แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐแต่ก็ไม่ได้รับการดูแล (https://ch3plus.com/news/category/273593)</p>	
<p>ข้อเท็จจริง</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งจากเกษตรกรเรื่องการป่วยของสุกรช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย และได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> นายสายยนต์ เทียนจันทร์ บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการทำลายจำนวน ๗๑ ตัว และกำลังรอเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรมปศุสัตว์ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔) นายธนิต คลองสินธ์ บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เลี้ยง อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าของได้แจ้งต่อปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์ว่ามีสุกรตายจำนวน ๘๕ ตัว และได้ดำเนินการฝังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการฝังสุกรก่อนแจ้งปศุสัตว์อำเภอเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการชดเชยทำให้เกษตรกรคนดังกล่าวไม่ได้รับเงินชดเชย (เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 	
<p>การดำเนินการ</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ในรายแรกให้เป็นบวกผลต่อโรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine fever) ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคอหิวาต์สุกร บันทึกกักสุกรในรัศมี ๕ กิโลเมตร สอบสวนโรคระบาดสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในฟาร์ม 	

ช่องทางการเผยแพร่

๑. เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
๒. เฟซบุ๊กสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
๓. ไลน์กลุ่ม IO-DLD กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ**

- การชี้แจงต้องดำเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากทีมโฆษกกรมปศุสัตว์ในไลน์กลุ่ม “โฆษก”
- การชี้แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง



ภาพการออกปฏิบัติงาน

นายสายย นเทียนจันทร์ บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์



ภาพการออกปฏิบัติงาน

นายธนิต คลองสินธุ์ บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์